

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๒๓๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพิทลุง อำเภอเมือง ตรัง ๙๒๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบาย การศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ค้นพบแนวทางการเรียนและเป้าหมายชีวิตของตนเอง รวมทั้งได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ สถานศึกษาในสังกัด รวบรวมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถานศึกษา โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : <https://bit.ly/๔๙๖๓๕RB> และจัดส่งไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ในรูปแบบไฟล์ Excel ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [nutcharee@trang.nfe.go.th](mailto:nutcharee@trang.nfe.go.th) ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อทางสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ด้านแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับผู้เรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖